

นโยบายคุกกี้ บริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด

นอกเหนือจากนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้รับบริการนี้ บริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (ต่อไปเรียกว่า “บริษัทฯ” หรือ “เรา”) ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ระหว่างการใช้งานผ่านทางช่องทางของเรา ข้อมูลของคุณจะถูกแบ่งปันสู่บริษัทเพื่อที่จะช่วยให้เราและ ธุรกิจของเราเข้าถึงและนำเสนอประสบการณ์ที่ดีที่สุดตามความต้องการของคุณ

บริษัทใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันสำหรับจัดเก็บข้อมูล ใช้และหรือเปิดเผยข้อมูลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจของเราซึ่งจะอธิบายภายใต้ นโยบายคุกกี้ (ต่อไปเรียกว่า “นโยบายคุกกี้”) ใช้กับเว็บไซต์ แอปพลิเคชันในโทรศัพท์เคลื่อนที่ เครือข่ายสังคมออนไลน์ ช่องทางสื่อสารในรูปแบบออนไลน์ และช่องทางอื่นนอกจากนี้เพื่อรวบรวมของส่วนตัวของคุณ

นโยบายคุกกี้ของเราอาจจะมีการปรับเปลี่ยนและหรือปรับปรุงได้ โดยเราจะให้จัดให้มีการแจ้งเตือนเพิ่มเติมกรณีมีการเปลี่ยนแปลงและหรือ ปรับปรุงที่มีนัยสำคัญ นโยบายฉบับล่าสุดจะถูกประกาศอยู่บนสุดของนโยบายคุกกี้ เราขอเชิญชวนให้คุณอ่านนโยบายคุกกี้ได้อย่างละเอียดและ ตรวจสอบนโยบายสำหรับการเปลี่ยนแปลงและหรือการปรับปรุง ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ตามนโยบายนี้

1. คุกกี้คืออะไร และทำไมบริษัทเราใช้คุกกี้

คุกกี้เป็นส่วนเล็กๆ ของข้อมูลหรือข้อความซึ่งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์และใช้ในการจัดเก็บและติดตามกิจกรรมการใช้งานในเว็บไซต์ วิเคราะห์แนวโน้มตามวัตถุประสงค์ของการบริหารเว็บไซต์ ติดตามกิจกรรมการใช้งานของผู้ใช้ หรือรวบรวมการข้อมูลการติดตั้งของผู้ใช้งาน ส่วนหนึ่งของคุกกี้มีความจำเป็นเพื่อเราสามารถใช้ในการสนับสนุนการทำงานปกติของเว็บไซต์ คุกกี้ช่วยให้เราเข้าใจถึงกิจกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของคุณได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้เราสามารถพัฒนาประสบการณ์การใช้งาน และพัฒนาเนื้อหาเพื่อสนองต่อความต้องการของคุณที่มีต่อเว็บไซต์ของเราได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้คุกกี้ยังสามารถจดจำรหัสผู้ใช้งานและ ภาษาในการติดตั้งได้อีกด้วย

2. ชนิดของคุกกี้ที่บริษัทใช้

เราใช้งานคุกกี้ของเราและของบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชนิดของคุกกี้	ชื่อคุกกี้	การทำงาน	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา
คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies)	JSESSIONID	คุกกี้เหล่านี้มีความจำเป็นเพื่อให้ท่านสามารถท่องเว็บไซต์และใช้งานพีเจอรต์ต่างๆ	คุกกี้นี้มีหน้าที่จัดการเซสชันการทำงานและจะหมดอายุเมื่อปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์	เซสชัน
	_GRECAPTCHA	บนเว็บไซต์ของเราได้ เช่น เข้าถึงพื้นที่ที่ปลอดภัยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ใช้คุกกี้ที่จำเป็นอย่างเคร่งครัดเพื่อให้แน่ใจว่าบริการดิจิทัลของบริษัทฯ	คุกกี้นี้ดำเนินการโดย Google reCAPTCHA เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ risk analysis	180 วัน
	laravel_session	ทำงานหน้าที่พื้นฐานได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์	คุกกี้นี้ใช้เพื่อช่วยในการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการปลอมแปลงในส่วนขอคำขอใช้งาน	120 นาที
	XSRF-TOKEN		คุกกี้นี้ใช้เพื่อช่วยในการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการเรียกใช้ที่ไม่ถูกต้อง	120 นาที

ชนิดของคุกกี้	ชื่อคุกกี้	การทำงาน	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ (Performance Cookies)	_ga	บริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพในการวัดว่าท่านเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ บ่อยเพียงใดและท่านใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างไร เช่น เพจที่ท่านเข้าชมบ่อยครั้งที่สุด โดยบริษัทฯ ใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์และประสบการณ์ของผู้ใช้	คุกกี้นี้เชื่อมโยงกับ Google Universal Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์ข้อมูลโดย Google ที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย โดยคุกกี้นี้สามารถแยกแยะผู้ใช้งานแต่ละรายได้ผ่านการสุ่มให้หมายเลขประจำตัวแก่ผู้ใช้งาน โดยหมายเลขดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับทุกคำขอเข้าสู่หน้าเว็บต่าง ๆ รวมถึงใช้เพื่อคำนวณจำนวนผู้เข้าชมเว็บ รวบรวมข้อมูลช่วงระยะเวลาใช้งานและข้อมูลแคมเปญเพื่อจัดทำรายงานวิเคราะห์ของเว็บไซต์ ทั้งนี้ มีการตั้งค่าพื้นฐานอัตโนมัติให้คุกกี้นี้หมดอายุภายใน 2 ปี แต่เจ้าของเว็บไซต์สามารถเลือกกำหนดอายุใช้งานคุกกี้นี้ด้วยตนเองได้	2 ปี
	_gat		คุกกี้นี้ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เข้าชมใช้งานเว็บไซต์ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อรวบรวมรายงานและเพื่อช่วยในการปรับปรุงเว็บไซต์	1 นาที
	_gid		คุกกี้นี้ใช้เพื่อเก็บข้อมูลว่าผู้เข้าชมใช้งานเว็บไซต์อย่างไร และช่วยในการสร้างรายงานการวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์ รวมถึงจำนวนผู้เข้าชม แหล่งที่มา และหน้าที่เข้าชมในรูปแบบที่ไม่ระบุชื่อ	1 วัน
	_pk_id		คุกกี้นี้ใช้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์สามารถติดตามพฤติกรรมของผู้เข้าชมและวัดประสิทธิภาพของเว็บไซต์ได้	1 ปี
	_pk_ses		คุกกี้ชนิดเซสชันที่มีหน้าที่ติดตามการใช้งาน โดยจะติดตาม - เวลาที่เข้าชมครั้งแรก - เวลาของการเข้าชมครั้งก่อน	30 นาที

ชนิดของคุกกี้	ชื่อคุกกี้	การทำงาน	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา
			- จำนวนการเข้าชม	
คุกกี้เพื่อการใช้งาน (Functionality cookies)	__atuvs	คุกกี้เหล่านี้ทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำท่านและจดจำตัวเลือกของท่านได้ (เช่น ภาษาที่เลือก หรือภูมิภาคที่อยู่)	คุกกี้นี้เชื่อมโยงกับวิดเจ็ตการแบ่งปันทางสังคมของ AddThis เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถแบ่งปันเนื้อหาเกี่ยวกับแพลตฟอร์มเครือข่ายและแพลตฟอร์มอื่นๆ	30 นาที
	__atuvc	ทำให้สามารถมอบประสบการณ์ที่เหมาะสมกับท่านได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้คุกกี้เหล่านี้ในการจดจำการเปลี่ยนแปลง	คุกกี้นี้เชื่อมโยงกับวิดเจ็ตการแบ่งปันทางสังคมของ AddThis เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถแบ่งปันเนื้อหาเกี่ยวกับแพลตฟอร์มเครือข่ายและแพลตฟอร์มอื่นๆ	390 วัน
	_pk_uid	ขนาดข้อความ แบบอักษร และส่วนอื่น ๆ ของเว็บเพจตามที่ท่านกำหนดเองได้	คุกกี้นี้ใช้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์สามารถติดตามพฤติกรรมของผู้เข้าชมและวัตถุประสงค์การใช้งานของเว็บไซต์ได้	1 ปี
	_td		คุกกี้นี้ใช้สำหรับติดตามการใช้งานของผู้เข้าชม	2 ปี
	_td_global		คุกกี้นี้ใช้สำหรับติดตามการใช้งานของผู้เข้าชม	2 ปี
	terms_and_conditions		คุกกี้นี้ใช้สำหรับเก็บค่าข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน และจะหมดอายุเมื่อปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์	เซสชัน
	_rabbit_reward_session		คุกกี้นี้มีหน้าที่จัดการเซสชันการทำงาน และจะหมดอายุเมื่อปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์	เซสชัน
	registrationType		คุกกี้นี้ใช้สำหรับเก็บช่องทางที่ผู้เข้าชมใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์	30 วัน
	rabbit_card_expiry_session		คุกกี้นี้มีหน้าที่จัดการเซสชันการทำงานในการใช้งานการตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรแบบบิท	120 นาที
คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting cookies)	IDE	คุกกี้ประเภทนี้จะบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน และหน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม บริษัทฯ	คุกกี้นี้ตั้งค่าโดยบุคคลที่สาม (DoubleClick) และใช้สำหรับแสดงโฆษณาที่กำหนดเป้าหมาย	360 วัน
	uvc	จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับให้เว็บไซต์และเนื้อหาใด ๆ	คุกกี้นี้ใช้เพื่อติดตามความถี่ที่ผู้เข้าชมได้ตอบกับ AddThis	390 วัน

ชนิดของคุกกี้	ชื่อคุกกี้	การทำงาน	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา
	_fbp	ที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บตรงกับความสนใจของท่านมากขึ้น	คุกกี้ที่ Meta ใช้เพื่อส่งมอบชุดผลิตภัณฑ์โฆษณา เช่น การเสนอราคาแบบเรียลไทม์จากผู้โฆษณาบุคคลที่สาม	90 วัน
	_gat_gtag		คุกกี้นี้ใช้เพื่อติดตามการเข้าชมของผู้เข้าชม (Google Analytics tracking)	1 นาที

3. คุณสามารถควบคุมคุกกี้ได้อย่างไร

ส่วนใหญ่โปรแกรมเบราว์เซอร์จะอนุญาตให้คุณสามารถเลือกว่าอนุญาตให้คุกกี้ทำงานหรือไม่ หากคุณปฏิเสธ ลบหรือปิดกั้นคุกกี้มันอาจจะส่งผลให้ประสบการณ์ของผู้ใช้งานของคุณได้ ปราชัยจากคุกกี้คุณอาจจะไม่สามารถเข้าใช้งานการทำงานหรือรูปแบบบางส่วนหรือทั้งหมดของเว็บไซต์ได้ หรือการใช้งานบางประเภทอาจจะมีข้อจำกัด หาก你不ปฏิเสธการทำงานของคุกกี้เมื่อคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราจะระบบจะใช้คุกกี้ตามที่คำอธิบายข้างต้น หากคุณต้องการลบคุกกี้ หรือเปลี่ยนแปลงความต้องการ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการติดตั้งผ่านโปรแกรมเบราว์เซอร์ของคุณได้

4. ช่องทางสำหรับติดต่อเรา

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ของเรา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ได้ที่

บริษัท บีเอสเอส ไฮลด์ิงส์ จำกัด

1000/9 อาคารบีทีเอส วิชันนารีปาร์ค - เซาท์ ทาวเวอร์ ชั้น 25

ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Email: bssh_dpo@rabbit.co.th Tel: 0-2617-8338

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 เมษายน 2568 เป็นต้นไป